



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2566

เรื่อง

1. คอลัมน์: ถอดรหัสอาชีพ: หนุนอาชีพเกษตรมีการทำประกัน
2. สู้ภัยเอลนีโญ แล้งฝนน้อย
3. ภาพข่าว: ช่วยชาวประมง
4. เปิดงานคึกคักประมงธงเขียว
5. กยท.ยึดโครงการสินเชื่อไม่ยางเฟส2 ช่วยธุรกิจเกษตรกรรับซื้อราคางาม
6. สงขลาทุ้งราคาดี-รอ15วันเคลื่อนพล
7. พาณิชย์ออกโรงยันลดยดูแลราคาสินค้าแม่เป็นรบ.รักษาการ
8. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: โลตัสหนุนเลี้ยงแมลง
9. เอสเอ็มอีจี้รัฐหนุนลดต้นทุน
10. ปลื้มเชื่อมั่นSMEโต4เดือนติด

สื่อ

- เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
มติชน (กรอบบ่าย)  
มติชน  
ไทยโพสต์  
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์  
ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*



## หนูนอาชีพเกษตรกรมีการทำประกัน

ปิดท้ายด้วย...เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในการผลิตสินค้าเกษตร ติดตามความต้องการผู้ทำอาชีพเกษตร กรณีประกันภัยการเกษตร โดยนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขานุการ สศก. ได้เปิดเผยไว้ว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวก็เพื่อจะเป็นข้อมูลในการ สนับสนุนการขับเคลื่อน “ประกันภัยอาชีพเกษตรกร” ทั้งอาชีพเกษตรด้านการปลูกพืช ด้านการเลี้ยงสัตว์ และด้านการทำประมง ...ทั้งนี้ บทบาทดังกล่าวของหน่วยงานนี้ก็น่าสนใจ เพราะประกันอาชีพเกษตรกรเป็นเรื่องที่ดีต่อผู้ที่ทำอาชีพ



*เสาร์หน้ามาพบกันใหม่...เสาร์นี้สวัสดิ์ครับ.*

# ภัยแล้งน้ำน้อย

## ‘เฉลิมชัย’เน้นสั่ง 12 มาตรการเก็บน้ำสำรอง

“รมว.เฉลิมชัย” ห่วงประชาชนและเกษตรกร สั่งกรมชลประทานจัดแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนเก็บกักน้ำ **★ มีต่อหน้า 11**

### ภัยแล้งน้ำน้อย ☆ ต่อจากหน้า 1

ให้มากที่สุด เตรียมรับมือ “เอลนีโญ” เน้นย้ำกรมชลประทานและ โครงการชลประทานทั่วประเทศ ปฏิบัติตาม 12 มาตรการฤดูฝนปี 2566 ของ กอนช. ด้านอธิบดีกรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า

ภายหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คำเตือนให้ระวังสภาพอากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ และปรากฏการณ์เอลนีโญ ช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย.66 รวมถึงมีโอกาสสูงที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ไทยในภาคอีสานและภาคเหนือช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นการส่งสัญญาณว่าไทยอาจเผชิญสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนนั้น

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากคำเตือนดังกล่าวจึงมีความห่วงใยประชาชนและเกษตรกร ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ให้มากที่สุด เร่งเก็บกักน้ำทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปีนี้ ทั้งได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและโครงการชลประทานทั่วประเทศ ปฏิบัติตาม 12 มาตรการฤดูฝนปี 2566 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. รวมทั้งเตรียมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้วยกรณีวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์น้ำ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนไว้ล่วงหน้า ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและอื่นๆ ที่ประจำอยู่ทั่วประเทศ ให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลาอีกด้วย

ด้านนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า ได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ที่สำคัญให้เร่งเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำที่กรมชลประทานได้ปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกให้เกษตรกรได้เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนฤดูน้ำหลากจะมีถึง ปัจจุบันกรมชลประทานได้ส่งน้ำเข้าระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรได้เพาะปลูกแล้ว และจะเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันก่อนน้ำหลากในช่วงกลางเดือนก.ย. เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากอุทกภัย

อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า นอกจากนี้ยังกำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2566 ที่กรมชลประทานกำหนด ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการรองรับฤดูฝนปี 2566 ที่ กอนช.กำหนด

อย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด ยืนยันว่ากรมจะมีน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วง 3 เดือน คือ เดือน พ.ค.-ก.ค.และยังได้นำ 12 มาตรการรับมือของ กอนช.มาปรับเป็น 6 แนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 1.กักเก็บเต็มประสิทธิภาพ 2.คาดการณ์พื้นที่เสี่ยง 3.หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง 4.ระบบชลประทานเร่งระบาย 5.เตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร 6.แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ รวมถึงกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้มีการจัดสรรทรัพยากร เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และอื่นๆ ที่ประจำอยู่ทั่วประเทศรวม 5,882 หน่วย กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา

นายประพิศยังกล่าวอีกว่า สำหรับการแจ้งเตือนตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติฉบับที่ 4/2566 ลงวันที่ 23 พ.ค.2566 ที่คาดการณ์ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนตกเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่ 27 พ.ค.-1 มิ.ย.ในพื้นที่ 21 จังหวัดของทุกภาคนั้น ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 ของ กอนช. อย่างเคร่งครัด และให้เตรียมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนไว้ล่วงหน้าขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 66) กรมชลประทานว่ามีปริมาณน้ำรวมกัน 48,707 ล้าน ลบ.ม. หรือ 58% ของความจุอ่างรวมกัน สามารถรองรับน้ำรวมกันได้อีกประมาณ 84,790 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 12,191 ล้าน ลบ.ม. หรือ 49% ของความจุอ่างรวมกัน



ช่วยชาวประมง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "ฟิชชอร์แมน ช้อป เฟสติวัล" ที่กรมประมงจัดขึ้นที่ตลาดอ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวประมง กระจายสินค้าระดับคุณภาพสู่ผู้บริโภค.

## เปิดงานคึกคัก ประมงธงเขียว

ที่โชนสันตนาการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ฟิชเชอร์แมน ช็อปปเฟสติวัล” Fisherman Shop Festival ที่กรมประมงจัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายการตลาดนำการผลิต รวมถึงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรในการกระจายสินค้าประมงคุณภาพสู่ผู้บริโภค

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า ปัจจุบันร้านฟิชเชอร์แมน ช็อปปี้กว่า 121 สาขาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ที่ช่วยสร้างรายได้ให้ชาวประมงทั่วประเทศมากถึง 84 ล้านบาท รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรชาวประมงอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สนับสนุนให้เกิดการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพผ่านตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวที่การันตีความสด สะอาด ได้มาตรฐานปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เข้มแข็ง มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมง

อธิบดีกรมประมงเผยอีกว่า ได้คัดสรรร้านค้าจากทุกภาคทั่วประเทศมาออกบูธกว่า 30 ร้าน นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่เป็นของดีของเด็ดประจำจังหวัดมาให้คนกรุงเทพฯ ได้หาซื้ออีกกว่า 500 รายการ อาทิ ปลาอุบลเค็มจาก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ปลากะพงสามน้ำจาก จ.สงขลา ปลาช่อนแดดเดียวจาก จ.สิงห์บุรี กุ้งขาวสดแช่แข็งจาก จ.นครปฐม ปลาเนื้ออ่อนอย่างรวมควั่นจาก จ.พระนครศรีอยุธยา ปลาสลิดอบกรอบจาก จ.สมุทรปราการ ปลาหมึกจันทรีทะเลต็มเค็มหวานจาก จ.ระยองกะปิแห้งจาก จ.สมุทรสาคร น้ำปลาร้าปรุงรส จ.พิจิตร และสินค้าอื่นๆ อาทิ ข้าวเกรียบปลา น้ำพริก หมึกอบกรอบ จีโปลาณิล ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานมีการแข่งขันปรุงอาหารจากผลิตภัณฑ์ร้าน Fisherman Shop ในเมนูแกงส้มปลากะพงสามน้ำขอมะพร้าว เป็นการประชันฝีมือระหว่างอธิบดีกรมประมงกับ “เชฟจากัวร์” ซีวีวี ดิษยะไชยพงษ์ ฉายาข้าวแกงร้อยล้าน และยังให้เกษตรกรแต่ละบูธร่วมสาธิตการแปรรูปเมนูจากวัตถุดิบของดีประจำจังหวัดของตนเองเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าประมง รวมถึงกิจกรรมนาทีทอง ลดราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายในงานกว่า 50% ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทั้งนี้ งานมีระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค.

## กยท.ยึดโครงการสินเชื่อไม่ยางเฟส2 ช่วยธุรกิจเกษตรกรรับซื้อราคางาม

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม่ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้อัตราตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3% ต่อปี จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารโครงการได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีมติให้ กยท. ขยายระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมโครงการ สร้างเสถียรภาพทางการเงินดีขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม่ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมในช่วงระหว่างรอเศรษฐกิจฟื้นตัว

## สงขลาทุกรัฐบาลตั้ง-รอ15วันเคลื่อนพล

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายกาจบัณฑิต งามมาก ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ.สงขลา ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมการค้า ภายในผ่านผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ขอให้เร่งรัดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำผ่านทางระบบออนไลน์ เนื่องจากราคากุ้งตกต่ำลงตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาขาดทุนประมาณกิโลกรัมละ 20-40 บาท ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากและยังไม่มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวดีขึ้นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงได้ขอให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างเร่งด่วน

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา ได้นำส่งหนังสือดังกล่าวไปยังอธิบดีกรมการค้าภายใน เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของเกษตรกรแล้ว นายกาจบัณฑิตยืนยันขอทราบคำตอบภายใน 15 วัน หากไม่เช่นนั้นจะดำเนินการตามแนวทางของเกษตรกร เพื่อกดดันให้ได้รับความช่วยเหลือต่อไป อย่างไรก็ตาม มองว่าหน่วยงานรัฐไร้ความจริงใจในการแก้ปัญหาราคากุ้ง เนื่องจากที่ผ่านมา

นั้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ราคากุ้งจะประสบปัญหาตกต่ำเป็นประจำ ส่วนในปีนี้นอกจากราคาจะปรับลดลงจนขาดทุนแล้วต้นทุนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพันธุ์กุ้ง ราคาอาหาร ค่าไฟฟ้า และอื่นๆ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายจังหวัดได้ออกมาเรียกร้องและแสดงออกว่าได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ สำหรับราคากุ้งขนาด 100 ตัว กิโลกรัมละ 100 บาท ต้นทุนการผลิต 126.78 บาท ขาดทุน 26.78 บาท กุ้งขนาด 90 ตัว กิโลกรัมละ 105 บาท ต้นทุนการผลิต 131.21 บาท ขาดทุน 26.21 บาท กุ้งขนาด 80 ตัว กิโลกรัมละ 115 บาท ต้นทุนการผลิต 134.31 บาท ขาดทุน 19.31 บาท กุ้งขนาด 70 ตัว กิโลกรัมละ 120 บาท ต้นทุนการผลิต 149.91 บาท ขาดทุน 21.76 บาท กุ้งขนาด 60 ตัว กิโลกรัมละ 140 บาท ต้นทุน 149.41 บาท ขาดทุน 9.91 บาท กุ้งขนาด 50 ตัวกิโลกรัมละ 153 บาท ต้นทุนการผลิต 160.85 บาท ขาดทุน 7.85 บาท กุ้งขนาด 40 ตัวกิโลกรัมละ 165 บาท ต้นทุนการผลิต 172.40 บาท ขาดทุน 7.40 บาท

# พาณิชย์ออกโรงยัน ลดยดแลราคาสินค้า แม่เป็นรบ.รักษาการ

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” ยืนยัน ลดยดแลราคาสินค้าต่อเนื่อง แม่เป็น ช่วงรัฐบาลรักษาการ แจงจับตา ดูแลสถานการณ์ต้นทุน-วัตถุดิบ ใกล้ชิด หากต้นทุนลดลงราคา ต้องลดตาม พร้อมการันตีราคา ผลไม้ดีตลอดฤดูกาล

นายวัฒนศักย์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิด เผยว่า กรมฯ ยังคงเดินหน้า ดูแลสถานการณ์ราคาสินค้า อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิม แม้ว่า ช่วงนี้จะเป็นช่วงรัฐบาลรักษา การ ไม่ได้มีการหยุดชะงัก โดยได้ ติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้า วัตถุดิบอย่างใกล้ชิด และหารือ กับผู้ประกอบการเพื่อติดตาม สถานการณ์การผลิตและการ ค่า โดยยังคงขอความร่วมมือใน การตรึงราคาและยึดหลักวิน-วินโมเดล ที่ผู้ประกอบการต้อง อยู่ได้ และผู้บริโภคไม่กระทบ หากจะมีการปรับขึ้นราคา ส่วน สินค้ารายการใดมีต้นทุนลดลงก็ จะขอให้ผู้ประกอบการปรับลด ราคาตามด้วย

“ที่เห็นได้ชัด เช่น น้ำมัน ปาล์มขวด ที่ขณะนี้ราคาปรับตัว ลดลงสอดคล้องกับต้นทุน ส่วน สินค้าที่มีต้นทุนเพิ่ม เช่น อาหาร สัตว์ ก็ขอความร่วมมือให้ตรึงราคา ไปก่อน เพราะแนวโน้มสถานการณ์

วัตถุดิบหลายรายการปรับลดลง แล้ว” นายวัฒนศักดิ์กล่าว

สำหรับ สถานการณ์ สินค้าอุปโภคบริโภคพบว่า กลุ่ม อาหารสดราคาทรงตัว เช่น หมู เนื้อแดง ราคาเฉลี่ยก็โลกรัม (กก.) ละ 140-145 บาท ผัก บางชนิดราคาสูงขึ้นจากสภาพ อากาศร้อน เพราะผลผลิตเข้าสู่ ตลาดลดลง เช่น ผักชี แต่ราคา เริ่มลดลงแล้ว ขณะที่สินค้า เกษตรราคายังดี ทั้งข้าว มัน สำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ปาล์มน้ำมันลดลงเล็กน้อย

นายกรนิจ โนนจ้อย รอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว ว่า สถานการณ์ราคาผลไม้ภาค ตะวันออกกำลังจะหมดฤดูกาล ซึ่งราคาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ตลอดทั้งฤดูกาล และกำลังจะ เข้าสู่ฤดูกาลของผลไม้ภาคใต้ ซึ่งกรมฯ ได้เตรียมมาตรการ รับมือไว้แล้ว มั่นใจว่าจะผลักดันให้ราคาดีได้เช่นเดียวกัน และช่วงเดือน มิ.ย.2566 จะ จัดกิจกรรมพิเศษรณรงค์บริโภค ผลไม้ เพื่อกระตุ้นการบริโภค ผลไม้ โดยจะนำผลไม้ภาคใต้ เช่น มังคุด ทุเรียน และผลไม้ ภาคเหนือ เช่น ลำไย สับปะรด มาจัดจำหน่าย เพื่อช่วยระบาย ผลผลิตผลไม้ อีกทางหนึ่ง.





## โลดส์หนุนเลี้ยงแมลง

นายอภิรักษ์ เศวรดิทธิ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และสนับสนุนธุรกิจ โลดส์ เปิดเผยว่า โลดส์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) ตั้งกัลดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อยอดโครงการเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน สำหรับเป็นอาหารสัตว์และลดต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร โดยโลดส์จะบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากสาขา เพื่อใช้เป็นอาหารในการเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีนสู่เป้าหมายลดขยะอาหารเป็นศูนย์ปี 2573

## เอสเอ็มอีจี้รัฐหนุนลดต้นทุน

นายวีระพงษ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าได้สำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของเดือนเม.ย.พบว่า ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือต้นทุนและค่าใช้จ่ายมากที่สุด โดยเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมากในธุรกิจภาคบริการ ควบคุมราคาสินค้าวัตถุดิบ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ลดอัตราดอกเบี้ย ปล่อยสินเชื่อมาเป็นการเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภค ต้องการให้ขยายโครงการกระตุ้นกำลังซื้อที่เคยดำเนินการแล้วอีกครั้ง เช่น โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง ขณะที่การตลาดและการพัฒนาธุรกิจ ต้องการให้ส่งเสริมด้านการตลาด การโฆษณา สนับสนุนเพิ่มทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 55.3 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 54.9 เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ส่งผลดีต่อธุรกิจโดยเฉพาะภาคการค้าและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว เนื่องจากคำสั่งซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต การค้า การบริการและการลงทุนโดยรวม มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ขณะที่องค์ประกอบด้านต้นทุน ค่าไรและการจ้างงานชะลอตัวลงจากเดือนก่อน ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการกังวลต้นทุนมากขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟ เมื่อพิจารณารายการธุรกิจพบว่า ธุรกิจภาคการค้าและภาคการบริการ โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขยายตัวจากคำสั่งซื้อและการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ภาคการเกษตรและภาคการผลิตชะลอตัวลง

“ภาคการค้า มีค่าดัชนีเพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 54.0 จาก 52.6 ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งภาคการค้าส่งและการค้าปลีก ส่วนมากจะได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากในช่วงสงกรานต์ รองลงมาคือ ภาคการบริการ อยู่ที่ระดับ 58.4 จากระดับ 57.7 ผลจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น ได้รับอานิสงส์จากวันหยุดยาว และมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ที่กระตุ้นความต้องการท่องเที่ยวเดือนเม.ย.ให้ปรับสูงขึ้น”

# ปลื้มเชื่อมั่น SME โต 4 เดือนติด

## สว.ชี้สงกรานต์ช่วยหนุนซื้อขายดีหวังค่าไฟดันต้นทุน

ไทยโพสต์ ● สว.เผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เม.ย.66 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ชี้ได้แรงหนุนจากเทศกาลสงกรานต์ส่งผลการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้น พร้อมเผยผู้ประกอบการยังกังวลด้านต้นทุนจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) ประจำเดือน เม.ย. 2566 เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่า ค่าดัชนี SMESI อยู่ที่ระดับ 55.3 เพิ่มขึ้นจากระดับ 54.9 ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ส่งผลดีต่อธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการค้าและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ SME กำลังมีความกังวลด้านต้นทุนมากขึ้นจากค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้ค่าดัชนี SMESI เดือน เม.ย.เพิ่มขึ้นได้แก่ คำสั่งซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต, การค้า การบริการ และการลงทุนโดยรวม ซึ่งมีความ

เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 67.0, 59.6 และ 54.3 จากระดับ 64.9, 57.9 และ 52.8 ตามลำดับ ขณะที่ องค์ประกอบด้านต้นทุน, กำไร และการจ้างงานชะลอตัวลงจากเดือนก่อน อยู่ที่ระดับ 39.1, 61.4 และ 50.5 จากระดับ 40.4, 62.4 และ 51.0 โดยเกือบทุกองค์ประกอบค่าดัชนีฯ อยู่สูงกว่าค่าฐานที่ 50 ค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในแต่ละองค์ประกอบในระดับที่ดี มีเพียงด้านต้นทุนที่อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ซึ่งผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 52.5 จากระดับ 53.1 แต่ยังคงอยู่ในช่วงของความเชื่อมั่น เนื่องจาก การเข้าสู่ช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว

เที่ยวซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกบ่อยครั้ง

ทั้งนี้ สสว.ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME เกี่ยวกับความต้องการรับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากภาครัฐ พบว่า ความช่วยเหลือที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุดคือ ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะปัญหาด้านอัตราค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมากสำหรับธุรกิจภาคบริการ และต้องการให้ควบคุมราคาสินค้า/วัตถุดิบ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ลดอัตราดอกเบี้ยภาษี รองลงมาคือ ด้านกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยต้องการให้ขยายโครงการกระตุ้นกำลังซื้อที่เคยดำเนินการแล้วอีกครั้ง ด้านการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ ต้องการให้ส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากภาคธุรกิจ พบว่า ธุรกิจภาค



วีระพงศ์ มาลัย

การค้าและภาคการบริการ โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ขยายตัวจากกำลังซื้อและการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ภาคการเกษตรและภาคการผลิตชะลอตัวลง โดยภาคการค้ามีค่าดัชนี SMESI เพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 54.0 จาก 52.6 ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งภาคการค้าส่งและการค้าปลีก ส่วนมากจะได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์.